

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 393* Năm 8/ 2019 * Chúa nhật 13/ 10/ 2019

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

Í thư mục tử

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hồng

Chúng ta đang ở trong tháng 10, tháng Giáo hội cầu nguyện cho việc Truyền giáo. Về vấn đề Truyền giáo, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo dựa vào giáo huấn của Công đồng Vaticanô II trong sắc lệnh truyền giáo viết: “Khi Công cuộc rao giảng Phúc Âm ngày nay phải coi là mới, không phải vì nội dung của Phúc Âm đã thay đổi, hay vì công việc rao giảng Phúc Âm trước đây là dở, là sai nên phải bỏ mà làm lại. Nhưng lý do là vì đối tượng của việc rao giảng Phúc Âm, tức là người thời đại, đã thay đổi dưới nhiều khía cạnh.

Trong những năm qua, đã có rất nhiều thay đổi trên hầu hết các lãnh vực có liên quan đến cuộc sống, như văn hóa, xã hội, kinh tế, chính trị, đã đặt ra nhiều vấn đề mới trong cuộc sống, lôi kéo theo những thay đổi dồn dập và sâu sa trong tâm hồn và trong cách nhìn các vấn đề của người đương thời. Lấy tỉ dụ vấn đề phá thai. Đây không phải là vấn đề mới. Cái mới là thái độ trước vấn đề. Trước đây, người ta phá thai, và người ta biết và chấp nhận đó là sai, là tội. Ngày nay người ta phá thai, nhưng nhiều khi lại viện ra nhiều lý lẽ để biện hộ việc phá thai, cho nó là việc tốt, hay ít nữa, đó không phải là điều hoàn toàn xấu.

Hoàn cảnh này đòi hỏi phải có những cố gắng mới để đưa Phúc Âm thấm nhập vào tất cả các lãnh vực đang biến hóa của cuộc sống để biến chúng thành một nền văn hóa kitô, thấm nhuần tinh thần Phúc Âm. Bằng không thì một ngày rất gần, chúng ta sẽ chứng kiến một xã hội hoàn toàn xa lạ với Phúc Âm.”

Vì thế, Đức cha Giuse viết tiếp : “Cần dân thân rao giảng Phúc Âm, nhưng không được lặp lại máy móc những gì đã làm trước đây, mà phải có nhiều sáng kiến mới cho phù hợp với những biến đổi của thời đại, nhất là phải làm thế nào cho Phúc Âm chiếu sáng đời sống cụ thể của người đương thời.”



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

13/10/2019 CHÚA NHẬT 28 THƯỜNG NIÊN C

ĐỀ CAO LÒNG BIẾT ON

Một người trong bọn họ thấy mình được khỏi bệnh quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. (Lc 17,15)

Suy niệm: Mười người phong cùi được Chúa chữa lành cách nhẹ nhàng qua một câu nói: “*Hãy đi trình diện các tư tế.*” Phải chăng vì thế mà “*chín người kia*” nghĩ rằng mình khỏi bệnh là chuyện “*tự nhiên*” chứ không phải là một “*ơn*” do sự can thiệp siêu nhiên của Chúa Giê-su? Chỉ có một người biết mình được khỏi bệnh là một “*ơn*”, anh “*biết ơn*” và “*quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa.*” Thật phũ phàng, số người biết tạ ơn Thiên Chúa chỉ có 1.10! Mà người ấy lại là người xứ Sa-ma-ri, vốn bị người Do Thái cho là quân ngoại đạo!

Mời Ban: Biết ơn là một trong những đức tính cao quý nhất của con người. Ông bà chúng ta dạy: “*Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.*” Người có lòng biết ơn như được tăng thêm giá trị cho chính họ, dù họ là ai, thuộc quốc gia hay tôn giáo nào. Không ai có thể tự lo cho mình mọi thứ mình cần. Nói cho thấu đáo, tất cả những gì chúng ta đang có, kể cả sự hiện hữu của mình, chúng ta đều đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Tất cả, từ những thứ rất nhỏ bé, vô hình, ngay cả không khí hằng ngày mình hít thở, tất cả đều là hồng ân của Thiên Chúa. Tôi có nhận ra hồng ân của Ngài tặng ban cho tôi không? Và tôi có ở trong số người quay trở lại tạ ơn Thiên Chúa hay trong số “*chín người kia*”?

Sống Lời Chúa: Hãy chia sẻ một ơn mình nhận trong ngày hôm nay mà mình cho là có giá trị to lớn.

Cầu nguyện: *Lạy Chúa, Chúa dựng nên chúng con và ban cho chúng con muôn vàn ơn phúc. Xin giúp chúng con nhận ra giá trị của ơn Chúa, nhất là Đấng ban ơn cho chúng con để chúng con thường xuyên nói lời tạ ơn Chúa.*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ Thượng hội đồng vùng Amazon đề ra những dự án tông đồ cho nữ giới.

Tổng hợp những hội thảo của Thượng Hội Đồng trong phiên họp thứ năm ngày thứ Tư với sự hiện diện của 174 thành viên (Tin Vatican)
Cái nhìn tổng thể tươi đẹp cho vùng Amazon là một trong những mối quan tâm được đưa ra thảo luận trong Thượng hội đồng vào sáng thứ Tư hôm

qua. Cái mô hình phát triển của một chủ nghĩa tư bản được mô tả; nạn cháy rừng đang tàn phá khu vực; tham nhũng; phá rừng; và canh tác bất hợp pháp - tất cả những mục trên đang đe dọa sự an nguy cho người bản xứ, các lãnh địa trong vùng và toàn diện hành tinh của chúng ta.

Chương trình bảo vệ các sắc dân rải rác

Những sắc dân bản địa đang sống rải rác trong khu vực là những người đang bị tổn thương và có nguy cơ bị diệt chủng; nên điều tối quan trọng là nêu nên cái thực tại của vấn đề này. Để gây được sự chú ý vào vấn đề này, một tổ chức Giáo hội có tầm vóc quốc tế cần phải được thành lập để bảo vệ nhân quyền và chăm sóc các nhu cầu của các cộng đồng này.

Cần thêm nhiều trao đổi: Giáo hội phải thu hút các cư dân bản địa Phải nhìn nhận nhiều khi Giáo hội đã quá chậm trễ trong việc đáp ứng lại những nhu cầu của người dân bản địa. Đôi khi, trên thực tế, Giáo hội ở rất xa với người dân bản địa, trong khi đó các anh chị em Tin lành đã đáp ứng những khoảng trống này.

Đối thoại và đại kết liên tôn là điều cấp bách và không thể thiếu. Làm sao cho các hoạt động nói lên được sự tôn trọng và đạt hiệu năng đó là những chiều kích cơ bản cho một Giáo hội ra đi truyền giáo giữa cái bối cảnh đa văn hóa của toàn khu vực Amazon. Sự liên kết các nền văn hóa khác nhau lại không chỉ là một thách thức, mà còn là một trọng trách thiêng liêng, làm sao để chấp nhận người khác và biết tương kính nhau chứ không đồng hóa họ! Giáo hội ý thức những khó khăn trong cuộc truyền giáo, làm sao vẫn giữ được những diện mạo của các sắc dân bản địa, không biến họ thành những phần tử ngoại vi và biến cái ngoại vi thành trọng tâm, mà làm sao liên kết được tất cả hầu làm phong phú cho nhau.

Các việc mục vụ nhằm đáp ứng những nhu cầu của người dân bản địa vùng Amazon

Thượng hội đồng kêu mời sự hợp tác nhiều hơn của người giáo dân qua việc thành lập các việc mục vụ mới nhằm đáp ứng các nhu cầu của người dân bản địa sinh sống trong vùng Amazon. Đây cũng là một điểm nhấn mà Thượng hội đồng mong muốn đạt được: Giáo hội có thể đề ra những việc mục vụ đa diện cho các sắc dân da đỏ và các sắc dân bản địa trong vùng. Như từ Công đồng Vatican II, đã có nhiều nhu cầu và nhiều nỗ lực trong việc canh tân phụng vụ, với các ngày lễ trọng theo truyền thống và ngôn ngữ của các dân tộc địa phương, nhằm truyền rao Tin Mừng. Sự thẩm định cẩn thận từ các Giám mục địa phương là cần thiết hầu tránh những cái đi thái quá, nhưng đừng để một đề nghị nào khả thi bị loại bỏ, kể cả việc phong chức cho những người nam đã có gia đình. Cũng có những yêu sách đào luyện chủng sinh nhằm ngăn ngừa những vụ lạm dụng tình dục có thể xảy ra sau này... Ngày nay nhiều người mong muốn tái khám phá và thấu triệt hơn

về giá trị của sự độc thân và đời sống thanh khiết. Giáo hội không thể loại bỏ cái kho tàng quý báu này, đó là một xác tín đã làm biến đổi nhiều con tim.

Công việc mục vụ dành cho người nữ giáo dân

Chắc chắn việc chống lại bạo lực với phụ nữ phải là một công việc ưu tiên. Thượng hội đồng đề xuất thành lập một bộ hay một tổ chức về các việc mục vụ truyền giáo dành cho nữ giới. Điều cần thiết là nhằm thúc đẩy sự tham gia tích cực hơn nữa của nữ giới trong đời sống của Giáo hội, dưới cái nhãn quan của người đàn bà Samaritan trong Tin mừng.

Thống nhất trong cái đa dạng

Sự thống nhất trong những điều đa dạng cần phải được theo đuổi, sao cho phù hợp với hình ảnh đa diện, một hình ảnh thường được Đức Thánh Cha Phanxicô xử dụng. Trong trường đào luyện của Chúa Giêsu, chúng ta được kêu gọi khởi đi từ việc mục vụ bắt nguồn từ những cuộc viếng thăm, đến việc hiện diện và lắng nghe những thao thức thiêng liêng và ưu tâm chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta không chỉ giữa nhóm bạn bè, mà còn giữa những người không quen biết xa xôi và những người không cùng quan điểm khác nữa. Các giá trị của tình huynh đệ phổ quát, hệ sinh thái toàn vẹn và lối sống được mời gọi thăng tiến vươn lên (buen vivir), trước lời mời gọi hy sinh cho nhiều dự án vô vị lợi của thời đại chúng ta, chúng phải bắt nguồn từ Chúa Giêsu.

Trước thảm kịch khí hậu bị nóng lên ở cấp độ toàn cầu, Thượng hội đồng cho đây là một khoảnh khắc của ân sủng và là cơ hội tuyệt vời để Giáo hội thúc đẩy và đẩy lên một sự hiểu biết toàn vẹn về môi trường sinh thái và kêu gọi một sự học hỏi không thể lơ là được!



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

❖ **Chúa nhật 20/10/2019, Chúa nhật truyền giáo.**

Theo lời kêu gọi của tòa tổng giám mục, giáo xứ sẽ quyên góp tiền cho quỹ truyền giáo của Hội đồng giám mục Việt Nam. Xin cộng đoàn quảng đại giúp đỡ.

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho giáo xứ: **Chị Trâm: 5.000.000đ.**